



ประกาศ

การรับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
เข้าฝึกงานในธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ในระหว่างปิดภาคการศึกษา (Summer) ประจำปี 2562

Internship



Contact :
Recruit2@bot.or.th
www.bot.or.th

Pursuing Sustainable Economic Well-Being



คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเข้าฝึกงาน

คุณสมบัตินักศึกษาไทย สถาบันในและต่างประเทศ	ผู้ที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีปี 3 (หลักสูตร 4 ปี) หรือ ปีที่ 2 (หลักสูตร 3 ปี)	ผู้ที่ศึกษาในระดับปริญญาโท	ผู้ที่ศึกษาในระดับปริญญาเอก
คะแนนเฉลี่ยสะสม	▪ 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 3.00	▪ 1 ภาคการศึกษาขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 3.3	▪ ไม่กำหนด
สัญชาติ	ไทย		
สาขาวิชาที่เปิดรับฝึกงาน	กลุ่มเศรษฐศาสตร์ กลุ่มการเงินการธนาคาร กลุ่มบริหารธุรกิจ กลุ่มบัญชี กลุ่มสถิติ/คณิตศาสตร์ กลุ่มคอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์/สารสนเทศ/วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ (สนใจและมีทักษะด้าน Quantitative) กลุ่มด้าน Data Analytics/Data science กลุ่มกฎหมาย กลุ่มทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มบรรณารักษ์/สารสนเทศ/ศิลปะศาสตร์/ประวัติศาสตร์ กลุ่มนิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์/นิเทศศิลป์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงาน ธปท.		

กำหนดการรับสมัคร

*ขั้นตอนการคัดเลือกนักศึกษาฝึกงาน ธปท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับนักศึกษาฝึกงาน จำนวนจำกัดตามความเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะงานและความพร้อมของ ธปท.

เปิดรับสมัคร : 10 ตุลาคม 2561 – 30 พฤศจิกายน 2561

กระบวนการทดสอบและคัดเลือก : สอบข้อเขียน : 15 ธันวาคม 2560 สอบสัมภาษณ์ : 21 – 24 มกราคม 2562

***** กรณีนักศึกษาแลกเปลี่ยน/ต่างประเทศ ธปท. จะดำเนินการติดต่อท่านเพื่อดำเนินการคัดเลือกเป็นลำดับถัดไป *****

ประกาศผลการพิจารณา : กุมภาพันธ์ 2562

เวลาการฝึกงาน : - นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศ : 3 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2562

- นักศึกษาไทยที่ศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ รวมโปรแกรมภาษาอังกฤษ : โดยต้องสามารถเข้าร่วมการฝึกงานไม่น้อยกว่า 2 เดือน/ 8 สัปดาห์ (ขึ้นอยู่กับปิดภาคของแต่ละสถานศึกษา)

ค่าตอบแทน : วันละ 350 บาท (เฉพาะวันที่มาทำงาน)

สถานที่ฝึกงาน : ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ สายออกบัตรธนาคาร พุทธมณฑล นครปฐม

สำนักงานภาคเหนือ (เชียงใหม่) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) สำนักงานภาคใต้ (จังหวัดสงขลา)

วิธีการสมัคร

1. Register เข้าสู่ระบบสมัครออนไลน์ ใน Website : <https://www.bot.or.th/App/eRecruit/Pages/Training.aspx?MenuType=3>
2. เลือกสมัครในสาขาที่เปิดรับ โดยเลือกสมัครในสาขาที่สนใจและตรงกับพื้นฐานความรู้เข้าฝึกงาน 1 สาขาวิชา/ 1 สถานที่ฝึกงาน
3. Upload เอกสารประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน (รูปถ่าย Resume และ Transcript)

การออกใบรับรองการฝึกงาน

นิสิตนักศึกษาฝึกงานจะได้รับใบรับรองการฝึกงานจาก ธปท. เมื่อสิ้นสุดการฝึกงานตามเกณฑ์ที่ ธปท.กำหนด และตลอดช่วงระยะเวลาการฝึกงานจะต้องมีพฤติกรรมการทำงานที่เหมาะสม หากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใด ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอยุติการให้ฝึกงาน และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกหนังสือรับรองการฝึกงานให้